

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định**

Ngày 06/8/2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì; tham dự có đại diện các cơ quan là thành viên và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Sau khi nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Cục Quản lý thị trường trình bày dự thảo Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kết luận như sau:

#### **I. Đánh giá chung:**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tổ chức triển khai nghiêm túc các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời chỉ đạo khi có các vấn đề tiềm ẩn, phức tạp phát sinh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Kết quả tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, không phát sinh các đường dây, tụ điểm, vụ việc phức tạp nổi cộm, gây bức xúc về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến, ép giá, găm hàng, khan hiếm hàng hóa; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả cơ bản được kiểm soát tạo điều kiện thuận lợi, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong việc nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn phức tạp, đối tượng hoạt động manh động, sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng bắt giữ; hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển, các đối tượng lợi dụng các website, trang mạng xã hội như facebook, zalo... để rao bán, quảng cáo, khuyến mãi nhiều mặt hàng giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... Trong khi đó, các phương tiện, công cụ hỗ trợ để phục vụ cho công tác chống buôn lậu còn thô sơ, các phương pháp nghiệp vụ còn thủ công nên hiệu quả của công tác chống buôn lậu chưa cao.

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó nguyên nhân chủ quan chủ yếu là người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; một số cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác; nguyên nhân khách quan là hoạt động kinh doanh hàng hóa qua môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, khó khăn trong phòng ngừa, phát hiện để đấu tranh xử lý của cơ quan chức năng; một số quy định của pháp luật chưa được kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là lĩnh vực quản lý thương mại điện tử,...

## **II. Nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024**

Dự báo những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi trong giai đoạn chuyển đổi số (nhất là bán hàng qua các trang mạng xã hội). Các đối tượng manh động, luôn tìm cách đối phó với các lực lượng chức năng, khó kiểm soát hàng hóa, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi người tiêu dùng, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2024, yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đưa ra tại Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động công tác nắm tình hình, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, điều tra phát hiện xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ động nắm chắc tình hình theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách để nhận diện và chỉ rõ đối tượng, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, xác định rõ các phương thức thủ đoạn mới trong hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời triển khai các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo ổn định thị trường giá cả trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hiệu quả công tác nắm địa bàn, rà soát, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cơ quan, đơn vị mình. Thường xuyên cập nhập thông tin, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác trong công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng ngành, lĩnh vực.

3. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền tích cực hơn nữa để nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Báo cáo nhanh, kịp thời các vụ việc, sự việc nóng diễn ra để kịp thời động viên, khen thưởng, khích lệ và xử lý cá nhân, tập thể vi phạm trong công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm hành chính về cơ quan thường trực.

4. Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đấu tranh quyết liệt đối với các thủ đoạn, đối tượng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

5. Cục Quản lý thị trường (Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh) chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các đơn vị liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật; báo cáo, thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra theo quy định để xem xét xử lý đối với những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, không để bất ngờ, bị động hoặc phát sinh vụ việc phức tạp về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Kiểm soát tốt thị trường trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng phức tạp, bị động bất ngờ, không để các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xảy ra.

6. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, yêu cầu các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh, sử dụng trên thị trường Việt Nam. Tập trung xử lý hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại điện tử theo tuyến, địa bàn trọng điểm.

7. Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ động rà soát những khó khăn vướng mắc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu đúng quy định pháp luật những vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

8. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, khắc phục những tồn tại trong công tác phối hợp để làm tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác.

### **III. Các giải pháp**

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cùng triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp cụ thể, có tính thực tiễn sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của nhân dân, phát huy sức mạnh nhân dân trong đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình gắn với công tác điều tra cơ bản. Bố trí, sắp xếp các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên các tuyến, địa bàn được giao để đạt hiệu quả cao trong công tác đấu tranh, chống buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả.

2. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra kiểm soát, tăng cường đấu tranh, xác minh và xử lý nghiêm các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, lực lượng chức năng. Người đứng đầu thực hiện tốt công tác chỉ đạo, triển khai, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Cục Quản lý thị trường - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, theo dõi đôn đốc, trong đó lưu ý: (1) khi tổng hợp tình hình hằng tuần, hằng tháng, nếu phát hiện các địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cần chủ động chuyên thông tin đến các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý bằng văn bản riêng để đề nghị tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh xử lý; (2) chủ động có văn bản đôn đốc, nhắc nhở đối với các đơn vị chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- Thành viên BCD 389 tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- VP thường trực BCD 389 tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phan Đình Hải**